



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
(นักรการภารโรง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
(นักรการภารโรง) และลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดการสอบคัดเลือกด้วย
วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงาน
ทำความสะอาด (นักรการภารโรง) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักรการภารโรง)
มีกำหนดเวลา ๒ ปีนับจากวันประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักรการภารโรง) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. หากพ้นกำหนดนี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เตรียมเอกสารในการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาสิงห์บุรี) จำนวน ๓ ฉบับ
๔. ผู้ค้าประกันที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (ระดับ ๓ ขึ้นไป) จำนวน ๑ คน
ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิทยา ยางตุต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (นักรการภารโรง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๒	นางดวงเดือน คำรอด	๑	ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว
๐๓	นายณรงค์ฤทธิ์ อิ่มอ้วน	๒	ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๐๑	นายธิตินันท์ พวงแก้ว	๓	เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น.
๐๔	นางธิตินันท์ ใจงาม	๔	ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

